

Các doanh nghiệp xuất khẩu tìm hướng đi mới

Theo dự báo của Sở Công Thương, năm nay kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có thể đạt 1.500 triệu USD, tăng 7,1% so với năm 2016. Đây là con số không quá cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra phấn đấu tới năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.000 triệu USD. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực hướng đến những thị trường mới, có tiềm năng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo đúng kế hoạch đề ra.

Sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 561 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bước sang tháng 7, kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 120,4 triệu USD. Theo tiến độ này hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của năm để ra bởi theo chu kỳ kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng và đạt mức cao nhất vào thời điểm cuối quý II đến hết năm. Điển hình nhất là ngành dệt may thường chiếm tới 75 - 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lại tăng tốc trong khoảng gần cuối quý II trở đi. Việc một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xơ, sợi, dệt may đẩy mạnh nhập khẩu nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc phục vụ hàng xuất khẩu trong những tháng qua cũng là tiền đề để dự báo tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong khi rất nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước lo ngại việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những



Các doanh nghiệp xuất khẩu đều chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động trước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

lợi thế khi xuất khẩu, còn Mỹ tính đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh thì các

doanh nghiệp dệt may ở Thái Bình vẫn tin đầu tư xây dựng nhà xưởng, thu hút nguồn lao động lớn.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao (MXP) cho

biết: Công ty xuất khẩu chính sang thị trường Mỹ nhưng tới thời điểm này khách hàng rất ổn định. Tín hiệu vui hơn đó là nhiều khách hàng đã đưa MXP vào danh mục đặt hàng năm 2018. Vì vậy, dự tính năm 2018 MXP sẽ tăng từ 35 - 50% sản lượng. Để giữ được khách hàng, MXP chuẩn bị xây dựng thêm 2 nhà máy ở Vũ Thư và Kiến Xương với số vốn khoảng trên 800 tỷ đồng. Trong đó sẽ chuyển hơn 1.000 lao động tại các nhà máy ở thành phố về Kiến Xương vừa để thuận tiện cho đời sống của công nhân vừa là hình thức đi trước một bước để cạnh tranh nguồn lao động, giữ nguồn lực Công ty. Không những thế, Công ty còn đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa ở một số công đoạn để thay thế sức lao động của con người, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ở một số đơn vị may mặc khác cũng đã chủ động trong việc hoạch định chiến lược riêng cho mình. Lãnh đạo Công ty TNHH Minh Trí cho biết: Không đơn thuần như những nhà may may khác, Minh Trí có rất nhiều khách hàng nước ngoài thích sản phẩm của mình do sự linh hoạt trong việc đa dạng hóa các mặt hàng, từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp như jacket, áo thun, áo phông... Hiện tại có tới 60% công nhân có tuổi nghề cao gắn bó với doanh nghiệp từ khi nhà máy đi vào hoạt động. Do đó hàng FOB của Công ty thường chiếm 60%. Cũng

vì thế 100% sản phẩm của Minh Trí đều xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường khó tính, trong đó Mỹ chiếm tới 75%, còn lại là Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty cũng khẳng định, do xuất khẩu chính sang Mỹ nhưng chính sách mới của Mỹ là bảo hộ sản xuất trong nước mạnh nên ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp, hơn nữa TPP cũng không còn nhiều thuận lợi như dự tính nên Minh Trí đã có kế hoạch tìm thị trường mới, có thể chuyển sang thị trường chính là Nhật Bản.

Không chỉ may mặc, những ngành nghề khác như sản xuất bánh kẹo, dệt sợi, chế biến thực phẩm nông sản cũng sẵn sàng tham gia vào các thị

trường lớn. Ông Đào Đức Hưng, Giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng chia sẻ: Ngoài việc duy trì thị trường truyền thống trong nước, Bảo Hưng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu để vừa mang lại giá trị lợi nhuận cao vừa nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp. Dự tính sau khi xây dựng hoàn thiện nhà máy mới vào cuối năm nay, Bảo Hưng sẽ kết nối trực tiếp với khách hàng nước ngoài ký kết nhiều đơn hàng lớn. Trước mắt, Bảo Hưng hướng tới 3 thị trường chính là Triều Tiên, Trung Quốc và Myanma ngoài ra duy trì qua một số kênh để xuất khẩu sang Lào và Campuchia, sang năm 2018 sẽ hướng tới các thị trường lớn hơn như Ấn Độ, Ả-rập.

Để bảo đảm kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt mục tiêu đề ra, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công Thương đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh ở một số doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ. Thông qua các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã gợi mở một số thị trường tiềm năng nhằm giúp doanh nghiệp nhìn nhận toàn cảnh về cơ hội và thách thức khi đưa hàng hóa xuất khẩu sang thị trường các nước. Đồng thời cũng nêu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để các doanh nghiệp phấn đấu sản xuất, kinh doanh.

THU THỦY



Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng xuất khẩu trực tiếp sang thị trường nước ngoài từ đầu năm 2017.

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 456

Tuyến đường tỉnh 456 (ĐT 456) đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền là tuyến giao thông huyết mạch chạy qua khu Bắc huyện Thái Thụy nối cảng biển Diêm Điền với thành phố Thái Bình và các tỉnh lân cận. Hiện tuyến đường này đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Thi công tuyến đường tỉnh 456.

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 13km, đầu tuyến giao với quốc lộ 39 tại cầu Vô Hối, cuối tuyến giao với quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Thụy Hà. Năm 2003, tuyến đường này đã được cải tạo, nâng cấp theo quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng. Tuy nhiên, sau nhiều năm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng trong khi phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng. Các đoạn mở nền tuyến qua các xã Thụy Hà, Thụy Bình, Thụy Dương mặt đường rộng 7m không đáp ứng yêu cầu cho xe trọng tải lớn đi qua... Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy, UBND tỉnh đã ban hành quyết định

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT 456 (đường trục 1) đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền, thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng do UBND huyện Thái Thụy là chủ đầu tư. Nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn vượt thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thái Thụy và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo anh Đoàn Tuyền, chỉ huy phó công trình xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT 456 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng đầu khí: Ngày 16/3/2017 đơn vị khởi công xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT 456. Để tiến độ thi công được



Đơn vị thi công tổ chức phân luồng bảo đảm giao thông trên tuyến đường tỉnh 456.

thực hiện nhanh và hiệu quả, ngay từ khi triển khai thi công đơn vị đã huy động gần 200 công nhân, kỹ sư và 14 máy xúc, 11 máy lu, 8 máy ủi, 26 ô tô các loại tham gia thi công công trình. Trên toàn tuyến đơn vị bố trí 6 mũi thi công, tổ chức thi công theo hình

thức cuốn chiếu và thi công từng bên để hạn chế tối đa việc ùn tắc giao thông. Đến nay đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nền đường và mở rộng mặt đường sang hai bên thuộc các đoạn đường qua cánh đồng và

đoạn trong khu dân cư không có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khối lượng công trình thực hiện khoảng 35 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 11 năm nay, đơn vị hoàn thành xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, tháng 12 sẽ rải xong lớp cấp phối đá dăm nền đường tại các vị trí không có vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Phần tiếp theo cuối năm 2018 sẽ hoàn thành tuyến đường để bàn giao, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai thi công tuyến đường tỉnh ĐT 456 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Trên toàn tuyến còn một số gia đình chưa giải phóng mặt bằng và một số cây cổ thụ nằm trong phạm vi mặt đường. Một số công trình như cấp quang điện thoại, hệ thống ống dẫn nước sạch... đã chôn vào trong phạm vi lòng đường. Đặc biệt, trên toàn tuyến còn có nhiều cột điện cao thế, hạ thế phải di chuyển. Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện: Để tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công được thuận lợi, nhanh gọn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng để ra, thời gian qua, Ban đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện tốt việc trích lục bản đồ giải phóng mặt bằng để đạt kết quả nhanh và tốt nhất, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ còn vướng mắc chấp thuận phương án giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình như cột điện, ống dẫn nước, cột viễn thông... phải di chuyển Ban đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Viễn thông Thái Thụy, Điện lực Thái Thụy, Chi nhánh Viettel Thái Thụy, các doanh nghiệp nước sạch có kế hoạch di chuyển các công trình hạng mục do đơn vị quản lý ra khỏi phạm vi nền đường, qua đó sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG LONG Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Vụ mùa năm nay, Đông Long (Tiền Hải) gieo cấy trên 300ha lúa. Thời tiết những ngày qua diễn biến bất thường nên đã phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại như rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ... Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, xã đã tích cực chỉ đạo nông dân không chủ quan lơ là, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh, phòng, trừ kịp thời bảo đảm vụ mùa thắng lợi.

Khắp cánh đồng thôn Hưng Thịnh bà con nông dân đang khẩn trương tập trung phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phòng, trừ rầy để phòng bệnh lùn sọc đen cho lúa. Ông Trần Ngọc Tĩnh chia sẻ: Vụ mùa năm trước, tình hình sâu bệnh cũng phát sinh đối với 7 sào lúa của gia đình, do phát hiện sâu bệnh muộn nên đã ảnh hưởng đến năng suất lúa. Rút kinh nghiệm vụ trước, năm nay tôi tích cực thăm đồng, phát hiện sâu bệnh sớm để có biện pháp phòng, trừ. Tôi đã mua thuốc BVTV phun 100% diện tích diệt trừ rầy lưng trắng theo đúng khuyến cáo của HTX bảo đảm thuốc phát huy hiệu quả bảo vệ lúa mùa. Việc phòng, trừ sâu bệnh sớm cho 5 mẫu lúa mùa cũng được ông Trần Văn Thắng chú trọng. Ông Thắng cho biết: Khi thời tiết mưa, nắng xen kẽ rất thuận lợi cho rầy, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh. Hiện nay, ông tập trung bón phân cân đối nhằm bổ sung thêm dinh dưỡng cho lúa sinh trưởng, thực hiện tốt biện pháp phòng, trừ sâu bệnh phù hợp, bảo đảm vụ mùa giành thắng lợi.

Ông Nguyễn Quân Duẩn, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Hiện nay, lúa mùa của Đông Long trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, bà con

nông dân đang tập trung chăm sóc làm cỏ, sục bùn cho lúa. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại trên lúa như rầy, sâu cuốn lá nhỏ... Để bảo đảm sinh trưởng và phát triển của cây lúa, HTX chỉ đạo bà con nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng và tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ để cung cấp dinh dưỡng giúp lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, đồng thời sử dụng thuốc BVTV phun phòng, trừ sâu bệnh đúng liều lượng, đúng thời kỳ, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Hiện nay lúa mùa đang bị rầy các loại, sâu cuốn lá gây hại, HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn thường xuyên có mặt trên cánh đồng để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các ổ rầy để kịp thời phòng, trừ có hiệu quả như phun thuốc phòng, trừ khi mật độ rầy trên 300 con/m², nếu mật độ rầy cao trên 3.000 con/m², phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 2 - 3 ngày và tuân thủ

nguyên tắc "4 đúng" khi phun thuốc. Ngoài ra, chủ động thực hiện tốt đợt phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ dự kiến phát sinh từ ngày 15/8. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, ở thời kỳ này sâu cuốn lá nhỏ gây ảnh hưởng chưa lớn đến năng suất nhưng nếu không phòng, trừ kịp thời thì sâu non ở lứa 2, lứa 3 phát triển sẽ gây hại lớn cho lúa mùa. HTX cũng đã chủ động cung ứng đủ lượng thuốc BVTV đặc hiệu để phục vụ nông dân phòng, trừ sâu bệnh. Phối hợp với Đài Truyền thanh xã thông báo ngày 2 lần về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tình hình sâu bệnh, cách phòng ngừa để nông dân nắm rõ thông tin, có giải pháp thiết thực trong phòng, trừ sâu bệnh. Chỉ đạo tổ thủy nông tập trung điều tiết nước hợp lý phục vụ nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Tham mưu cho UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc BVTV xử lý nghiêm theo pháp luật nếu phát hiện buôn bán thuốc kém chất lượng, hàng giả, không đúng danh mục thuốc được phép lưu hành.

MẠNH THẮNG



Nông dân xã Đông Long phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa.